

Bảo đảm an toàn khôi phục chăn nuôi sau bão lũ

Sau bão số 3, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Các đợt mưa lớn gây ngập úng, dẫn đến, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Để bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, ngành chuyên môn, các hộ dân đang tập trung xử lý môi trường, giám sát và phòng, chống dịch bệnh.

Là địa phương có nhiều gia súc, gia cầm bị chết sau bão số 3, đến thời điểm này, các địa phương trong huyện Trấn Yên đã cơ bản khắc phục, xử lý môi trường chăn nuôi. Do vậy, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện khuyến cáo các hộ chăn nuôi có biện pháp bảo đảm đàn vật nuôi của gia đình; đồng thời, tăng cường cán bộ về các địa phương hướng dẫn nông dân sử dụng hóa chất, vôi bột thực hiện tốt việc xử lý môi trường khu vực chăn nuôi. Đối với đàn vật nuôi đến thời kỳ tiêm phòng, các hộ cần tiêm đủ mũi, đủ liều phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Bà Lê Thị Mùi, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết: "Bão số 3 đã gây lụt khu vực chăn nuôi của gia đình. Đến thời điểm này, gia đình tôi đã khắc phục xong phần mái chuồng chăn nuôi lợn. Để chủ động khi thời tiết lại có mưa to gây ngập lụt khu vực chuồng nuôi nên tôi đã chủ động mua vôi bột để xử lý; đồng thời, khơi thông cống rãnh để thoát nước kịp thời". Anh Trần Anh Tuấn ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành thì chia sẻ: "Mưa lũ khiến nhà cửa và khu vực chăn nuôi của gia đình bị ngập, phải di dời đi nơi khác. Ngay sau



Nông dân huyện Trấn Yên vệ sinh chuồng trại sau lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ngành chăn nuôi của Yên Bái bị thiệt hại lớn. Theo thống kê, mưa lũ làm trên 353.520 con gia súc, gia cầm bị chết; trong đó, có 77 con trâu, bò, dê; 7.166 con lợn, trên 346.000 con gia cầm cùng 794 ha nuôi thủy sản bị lũ tràn qua, hàng trăm lồng cá bị mất trắng. Cụ thể, thành phố Yên Bái 30.000 con, huyện Trấn Yên 286.486 con, Yên Bình 15.666 con, Văn Yên 13.665 con.

khí nước rút, được sự hướng dẫn của chính quyền, bên cạnh dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ổn định cuộc sống, gia đình tôi cũng tiến hành khử trùng chuồng trại để khôi phục chăn nuôi". Thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh, tái đàn đang được ngành chức năng, người dân tích cực triển khai nhưng trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh. Các địa phương, hộ chăn nuôi không được

phép chủ quan, lơ là, đặc biệt trong công tác giám sát dịch bệnh.

Ông Ninh Kiều Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ, Chi cục đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn công tác đến các xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh xử lý môi trường sau

mưa lũ và khắc phục, khôi phục cho đàn vật nuôi trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi thông qua các lớp tập huấn, loa truyền thanh, đài truyền hình, tờ rơi tuyên truyền để người chăn nuôi nắm bắt và chủ động bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa mưa lũ, phòng chống dịch bệnh khôi phục sản xuất sau bão; tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định; không giết mổ, mua bán động vật ốm, chết, không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường; chủ động có phương án hỗ trợ con giống, hóa chất xử lý môi trường, tiêu hủy động vật chết, thuốc và vắc - xin phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi; tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ngay sau khi đợt mưa, lũ kết thúc để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường; trường hợp xảy ra úng ngập, di dời đàn vật nuôi lên vị trí cao hơn; khi nước rút phải thực hiện ngay vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật trở lại chuồng trại; chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng cách cung cấp đầy đủ thức ăn, bổ sung dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng nuôi; đồng thời, bổ sung Vitamin và khoáng chất cần thiết cho đàn vật nuôi...

QUANG THIỀU

Trên 800 lượt người được hướng dẫn phân biệt hàng thật, giả



Đội Quản lý thị trường số 4 hướng dẫn người dân xã Lương Thịnh phân biệt hàng thật, giả

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và giới thiệu cách phân biệt hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng tại 2 chợ Lương Thịnh và Hưng Khánh thuộc huyện Trấn Yên.

Đợt tuyên truyền được tổ chức từ ngày 28 - 29/9, đã có gần 1.000 lượt người tiêu dùng được hướng dẫn nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ... Người dân đặc biệt

quan tâm đến các mặt hàng như: mì chính, nước mắm, hạt nêm, bột canh, bột giặt, dầu gội đầu các loại và các mặt hàng thời trang. Cùng với công tác tuyên truyền, giới thiệu cách phân biệt hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 4 còn thực hiện tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm.

PHẠM QUANG

Tất cả các phương tiện đã được phép



Tàu bè mắc kẹt tại cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 vừa qua.

Ngày 2/10, Sở Giao thông - Vận tải chính thức cho phép tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên sau khi cây cầu này đã được kiểm định và đánh giá chất lượng. Các kết cấu nhịp cầu và trụ cầu đã được thử tải bảo đảm khả năng chịu lực dưới tác dụng của tải trọng thử nghiệm và bảo đảm an toàn giao thông.

Trước đó, sau hoàn lưu bão số 3, cầu Tô Mậu đã bị hư hại do phương tiện xả lan và tàu cát từ thượng nguồn trôi tự do va chạm mạnh vào trụ và dầm cầu, gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngay

sau sự cố, Sở Giao thông - Vận tải đã nhanh chóng tổ chức lựa chọn nhà thầu tiến hành kiểm tra, kiểm định cầu. Từ ngày 13/9/2024, chỉ các phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở xuống mới được phép lưu thông qua cầu cho đến khi có thông báo mới. Với việc hoàn thành kiểm tra chất lượng và bảo đảm an toàn, từ ngày 2/10, cầu Tô Mậu đã được mở lại cho tất cả các phương tiện, góp phần khôi phục hoạt động giao thông và phát triển kinh tế trong khu vực.

ANH DŨNG